
Sylwadau heb fod yn cefnogi’r Cynnig  

Adborth Negyddol Answers 

Yn lle gwario’r arian ar ysgol newydd, 
rwy’n credu y byddai’n well iddo fynd i’r 
ysgolion sydd wedi sefydlu yn yr ardal. 
Mwy o hyfforddiant staff, adnoddau ar 
gyfer addysgu Cymraeg. 
 

Mae’r cyllid ar gyfer y cynnig yn dod o’r 
grant cyfalaf cyfrwng Cymraeg i gynyddu 
addysg cyfrwng Cymraeg. Mae’r grant wedi 
ei neilltuo ar gyfer twf y Gymraeg ac ni 
fedrid ei wario ar hyfforddiant staff ac 
adnoddau ar gyfer ysgolion presennol 
fyddai’n wariant refeniw ac nid cyfalaf. 

Mae digon o ysgolion yn Nhredegar. 
Byddai hyn yn cael effaith niweidiol ar 
niferoedd disgyblion ac felly eu cyllidebau. 
Ychydig iawn o Gymraeg sy’n cael ei 
siarad yn yr ardal yma beth bynnag. 

Mae’r Cyngor yn ymwybodol o’r effaith ar y 
stad ysgolion. bydd y cynnig hwn yn fodel 
twf graddol gan gyrraedd capasiti llawn 
mewn 10 mlynedd. Blaenau Gwent yw’r 
unig awdurdod lleol i fod â dim ond un ysgol 
Gymraeg. 
 
Nid oes gan y Cyngor gynlluniau ar gyfer 
mwy o ad-drefnu ysgolion ar gyfer 
Tredegar, ond cydweithio i ddarparu 
cyfleoedd addysg drwy gyfrwng y Saesneg 
a hefyd drwy gyfrwng y Gymraeg/ 

Nid wyf yn credu y byddai hyn yn gweithio 
nac yn ymarferol, mae ysgol Gymraeg yn 
Blaenau yn barod. 
. 

Mae rhieni wedi dweud drwy’r arolygon galw 
a sesiynau ymgysylltu a gynhaliwyd bod y 
ffaith bod Ysgol Bro Helyg mor bell i ffwrdd 
yn rhwystr wrth ystyried anfon eu plentyn i 
ysgol Gymraeg. Mae galw am ddarpariaeth 
yn ardaloedd Tredegar a gogledd Ebwy 
Fawr. 

Mae ysgol gynradd yn gwasanaethu ardal 
Sirhywi yn barod. Mae golygfeydd gwych 
dros Dredegar o’r tir y bwriedir adeiladu’r 
ysgol gynradd arno, ond bydd adeilad 
concrit arall eto yn cymryd y gofod gwyrdd 
hyfryd hwn. Mae’r tagfeydd traffig ar 
waelod Heol Beaufort yn ofnadwy yn 
barod ar adegau ysgol, bydd yr ysgol 
newydd yma o fewn tafliad carreg o Ysgol 
Gynradd Glanhywi ac felly caiff y traffig ei 
ddyblu.. 

Bydd cynllun yr ysgol newydd yn gydnaws 
â’i hamgylchedd. Mae ysgolion cynradd yn 
gwasanaethu ardal Sirhywi ond maent yn 
rhai cyfrwng Saesneg a seiliedig ar ffydd, ac 
nid cyfrwng Cymraeg. 
 
Os symudir ymlaen â’r cynnig, bydd 
ymgynghoriad cyn cynllunio a phroses cais 
cynllunio fydd yn trafod y pryderon am y 
trafodaethau am draffig a phriffyrdd. 

Rwy’n llywodraethwr mewn ysgol 
uwchradd gyfagos. Rwy’n bryderus am y 
goblygiadau y byddai ysgol Gymraeg yn ei 
gael ar ysgolion presennol yng nghyswllt 

nifer disgyblion/cyllid. Rwy’n credu y 
byddai’n well gwario’r cyllid ar ein 
hysgolion presennol yn yr ardal a byddwn 
hyd yn oed yn cefnogi gwario mwy o arian 
ar wella addysg Gymraeg yn yr ysgolion 
presennol. Gan mai awdurdod lleol bach 
yw Blaenau Gwent, nid wyf yn gweld y 
broblem mewn teuluoedd yn cymryd y 
daith fer i’r Blaenau i fynychu’r ysgol 
Gymraeg bresennol. Ar lefel bersonol, 
gwnes benderfyniad bwriadol i beidio 
anfon fy mhlant fy hun i Ysgol Bro Helyg. 
Rwy’n teimlo y byddai fy mhlant yn 
manteisio o gael eu haddysg yn Saesneg, 
gan ei bod yn iaith a ddefnyddir yn eang 

Byddai’r costau refeniw yn gysylltiedig gyda 
phob disgybl tua £2,500 yr un. Bu’r 
goblygiadau refeniw yn rhan o’r ymarferiad 
modelu ariannol fel rhan o Strategaeth 
Tymor Canol y Cyngor. Byddai hyn wedi ei 
sicrhau drwy’r Gyllideb Ysgolion Unigol cyn 
i’r cynnig ymgynghori ddod i ben. Ni all y 
Cyngor achub y blaen ar y cynnig; os bydd 
hyn yn mynd rhagddo, bydd tua £350k pan 
fydd yr ysgol wedi sefydlu’n llawn a tua 
£200k yn y flwyddyn gyntaf i’w ddilyn gan 
£150k yn yr ail flwyddyn. 
 
Mae’r cyllid ar gyfer y cynnig yn dod o’r 
grant cyfalaf cyfrwng Cymraeg i gynyddu 
addysg cyfrwng Cymraeg. Mae’r grant wedi 
ei neilltuo ar gyfer twf y Gymraeg ac ni 
fedrid ei wario ar gyfer ysgolion presennol.  
 



ac rwy’n rhagweld y byddai’n fwy 
defnyddiol iddynt yn yr hirdymor, er 
enghraifft wrth wneud cais am brifysgolion 
a/neu swyddi y tu allan i Gymru. Fodd 
bynnag, rwyf yn cefnogi fy mhlant yn 
datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg ac rwy’n 
hapus ei bod yn rhan o’r cwricwlwm. 
 

Mae teuluoedd yn ardal Tredegar/Sirhywi yn 
teimlo fod yr amser teithio i Ysgol Gymraeg 
Bro Helyg yn rhwystr iddynt anfon eu plant i 
gael addysg cyfrwng Cymraeg. 
 
 

Mae llawer o weithfeydd heb eu cofnodi 
dan y safle a gynigir. Fe wnaeth safle St. 
James lawr y ffordd yn Thomas Ellis Way 
ddal y Cyngor mas drwy fod angen gwerth 
£31m o waith daear ychwanegol i gynnal y 
safle a’i wneud yn ddiogel ar ôl canfod 
siafftau gweithfeydd tebyg heb eu nodi. 
Dywedodd y Cyngor bryd hynny na fyddai 
byth yn cael ei ddal mas felly eto nac i 
wario arian tebyg i ddim ond cynnal tir 
anniogel yn ddiangen i adeiladu arno eto, 
eto dyma ni eto, yn hytrach na dewis 
safleoedd diogel (e.e. y nifer fawr o erwau 
gwag o dir gwastraff yn hen waith dur 
Glynebwy a safle gwag Coleg Gwent), i 
enwi ond dau safle y gwyddys eu bod 
100% yn ddiogel. Pam felly ystyried 
Chartist Way gyda’r NCB wedi dweud yn y 
Dystysgrif Amgylcheddol yn dilyn eu 
hadroddiad ar brynu fy eiddo ym mis Mai 
2010 ar ôl “cerdded o amgylch”, na fedrir 
byth adeiladu ar y safle yma (y padog yn 
Chartist Way). Yn eu rhuthr gwyllt i’r 
Cyngor gam-wario £6m arall o arian 
cyhoeddus (arian yn dilyn Covid, o ddifrif) i 
gael ysgol Gymraeg, yn od mewn ardal lle 
nad oes bron neb yn siarad Cymraeg nac 
yn malio am hynny) ac ar gyfer dim ond 
210 o ddisgyblion, yn ddim llai na 
chywilyddus. 
 

Mae safle Chartist Way mewn lleoliad da o 
ran gwasanaethu Tredegar a rhannau o 
Lynebwy. Fodd bynnag, gellid dadlau fod 
gan y safle nifer o gyfyngiadau megis 
halogiad tir, risg mwyngloddio, archaeoleg 
ac effeithiau posibl ar Henebion Rhestredig 
ond nid oes dim yn yr arolwg o’r topograffeg 
wedi dweud na ellir goresgyn hynny. 
 
Mae’r cyllid yn grant cyfalaf 100% gan 
Lywodraeth Cymru er mwyn cynyddu 
cyfleoedd ar gyfer addysg Gymraeg. 
 
Mae arolygon galw dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf yn awgrymu bod 
rhieni o ardaloedd Tredegar/Sirhywi a 
gogledd Ebwy Fawr yn teimlo fod yr amser 
teithio i Ysgol Gymraeg Bro Helyg (yr unig 
ysgol gynradd Gymraeg yn y Fwrdeistref 
Sirol) yn ormod ond byddent yn ystyried 
anfon eu plant i ysgol gynradd Gymraeg pe 
byddai’n nes. 
 
Mae’r Cyngor yn dymuno hyrwyddo 
cyfleoedd mewn ysgolion cyfrwng Saesneg 
a chyfrwng Cymraeg er mwyn cael 
cydraddoldeb ar draws y stad ysgolion.   

Nid yw Ysgol Bro Helyg yn llawn. Gallai 
hyn fynd â disgyblion o ysgolion eraill ac 
nid yw’n ymddangos fod galw am yr ysgol. 
A yw’n ariannol hyfyw cael adeilad ysgol 
llawn gyda dim ond ddau ddosbarth? 
 

Mae’r Cyngor yn sylweddoli y bydd y cynnig 
yn adleoli rhai disgyblion yn Nhredegar dros 
gyfnod, a chaiff hyn ei liniaru gan y model 
egin/twf. Mae’r opsiwn hwn yn golygu 
gweithrediad araf a chyson. Nid oes gan y 
cyngor unrhyw gynlluniau i gynnal unrhyw 
gynigion ad-drefnu ysgolion. 
 
Bu’r goblygiadau refeniw yn rhan o’r 
ymarferiad modelu ariannol fel rhan o 
Strategaeth Tymor Canol y Cyngor. Byddai 
hyn wedi ei sicrhau drwy’r Gyllideb Ysgolion 
Unigol cyn i’r cynnig ymgynghori ddod i ben. 
Byddai’r costau refeniw yn gysylltiedig gyda 
phob disgybl tua £2,500 yr un. 

Unwaith eto, bydd y parcio yn yr ardal 
yma’n broblem. Mae llawer o ddamweiniau 
bob mis ar yr ffordd yn mynd i ardal Heol 
Beaufort, ni fydd hyn ond ychwanegu at y 

Bydd cynllun yr ysgol newydd yn gydnaws 
â’i hamgylchedd. Os bydd y cynnig hwn yn 
mynd rhagddo, bydd ymgynghoriad cyn-
cynllunio a phroses cais cynllunio fydd yn 
trafod y problemau  



problemau y mae’r preswylwyr yn gorfod 
eu dioddef ddydd ar ôl dydd. 
 

Os symudir ymlaen â’r cynnig, bydd 
ymgynghoriad cyn cynllunio a phroses cais 
cynllunio fydd yn trafod y pryderon am y 
trafodaethau am draffig a phriffyrdd. 

Mewn ymateb i’ch cynnig am ysgol 
gynradd Gymraeg newydd ar Chartist 
Way, hoffwn i chi ystyried y pwyntiau 
dilynol. 
Fy mhrif bryder yw yr effeithiau negyddol y 
bydd yn ei gael ar yr ysgolion cynradd 
presennol yn ardal Tredegar. Mae’r 
ysgolion hyn ymysg darparwyr gorau 
addysg gynradd yng Nghymru. Mae’r rhan 
fwyaf yn y categori Gwyrdd ac nid oes yr 
un ohonynt mewn Mesurau Arbennig. 
Byddant yn colli disgyblion i’r ysgol 
newydd ac felly bydd problemau 
gostyngiad cyllid ar gyfer yr ysgolion 
presennol. 
Bydd hyn wrth gwrs yn neilltuol o 
berthnasol i ysgol gynradd Glanhywi gan y 
bydd safle’r ysgol newydd yn ei dalgylch. 
Y sefyllfa waethaf fyddai colli ysgol 
gynradd yn Nhredegar. Mae hefyd sgil-
effaith ar gyfer Ysgol Gyfun Tredegar gan 
y byddai disgyblion yn yr hirdymor yn 
teithio i’r ysgol uwchradd Gymraeg agosaf, 
sydd yn awdurdod Torfaen. Mae hefyd 
broblemau dileu swyddi yn yr holl ysgolion 
yn Nhredegar wrth i gyfanswm nifer y 
disgyblion ostwng. 
Rwy’n ymwybodol y cynhaliwyd 
ymgynghoriad ac yn draddodiadol y gall yr 
ymatebion i ymarferion o’r fath fod yn 
gyfyngedig. Fodd bynnag, fel y cafodd ei 
gwneud yn glir yn yr ymgynghoriadau beth 
fyddai effaith lawn bosibl yr ysgol newydd 
ar ansawdd addysg yn Nhredegar? 
Mae gan safleoedd arall yn rhan orllewinol 
y fwrdeistref hefyd fwy i’w gynnig. Mae 
digon o le yn y Campws Dysgu yng 
Nglynebwy ac mae’r seilwaith trafnidiaeth 
angenrheidiol eisoes yn y safle. Pam fod 
angen mynd â gofod gwyrdd bant o ardal 
Sirhywi? Mae’n ymddangos yn od y 
cafodd tri sefydliad addysgol eu dymchwel 
y gellid bod wedi eu defnyddio. Os yw’r 
safleoedd wedi eu clustnodi ar gyfer 
datblygiadau eraill, pam na fedrid newid 
hyn? 
Mae’r targed i gynyddu siaradwyr 
Cymraeg yn wir i’w ganmol ond drwy’ch 
cyfaddefiad eich hun yn rhy uchelgeisiol. 
Mae gennym eisoes ysgol gynradd 
Gymraeg yn y fwrdeistref. Mae’n 
ymddangos yn od fod tair ysgol gynradd 
Gymraeg yng Nghasnewydd gyda 
phoblogaeth o 145,000 tra bod Blaenau 
Gwent gyda phoblogaeth o 69,713 angen 

Mae’r Cyngor yn sylweddoli y bydd y cynnig 
yn adleoli rhai disgyblion yn Nhredegar dros 
gyfnod, a chaiff hyn ei liniaru gan y model 
egin/twf. Mae’r opsiwn hwn yn golygu 
gweithrediad araf a chyson. Nid oes gan y 
cyngor unrhyw gynlluniau i gynnal unrhyw 
gynigion ad-drefnu ysgolion. 
 
Byddai’r costau refeniw yn gysylltiedig gyda 
phob disgybl tua £2,500 yr un. 
 
Nid oes gan y Cyngor unrhyw gynnig i ad-
drefnu ysgolion yn Nhredegar, ond 
cydweithio i ddarparu cyfleoedd addysg 
cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg. 
 
Mae arolygon galw dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf yn awgrymu bod 
rhieni yn ardaloedd Tredegar/Sirhywi a 
gogledd Ebwy Fawr yn teimlo fod y pellter 
teithio i Ysgol Gymraeg Bro Helyg (yr unig 
ysgol gynradd Gymraeg yn ardal y Cyngor 
Bwrdeistref Sirol) yn rhy fawr ond byddent 
yn ystyried anfon eu plant i ysgol gynradd 
Gymraeg pe byddai’n nes. 
 
Caiff y tir yn Chartist Way ei ddynodi fel 
cyfleoedd preswyl yng Nghynllun Datblygu 
Lleol y Cyngor. Mae hefyd ddarn bach o dir 
y cyfeirir ato ar gyfer dibenion hamdden. Ni 
chaiff unrhyw elfen o’r safle arfaethedig ei 
ddynodi fel gofod gwyrdd. 
 
Mae Casnewydd hefyd yn ystyried 
ychwanegu at eu darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg. Mae hyn er mwyn cefnogi’r 
ddarpariaeth Gymraeg a datblygu ei 
ddarpariaeth uwchradd sy’n cynyddu 
ynghyd â’r ddarpariaeth gynradd. 
 



dwy. Mae ysgol gyfun Gymraeg yng 
Nghasnewydd hefyd o fewn ei awdurdod, 
rhywbeth nad oes gennym ni. Gall 
mewnfudo fod yn digwydd mewn rhai 
rhannau o dde ddwyrain Cymru, fodd 
bynnag ychydig iawn sydd yn ein hardal 
ni. Mae’n parhau i fod yn bwysig yn yr 
ardaloedd mwy deheuol fel Pont-y-pŵl, 
Trecelyn a Crosskeys. Mae’r ddadl y bydd 
cynnydd yn y galw am addysg Gymraeg 
oherwydd ymfudo yn dilyn dileu tollau ar y 
bont yn wan. 

 

Roedd y 2 sylw isod yn fwy o ddatganiad: 

 Gwastraff arian, digon o ysgolion yn barod. 
 Neb yn siarad Cymraeg yma. 


